

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 1395 / UBND- KT

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 9 năm 2016

V/v triển khai thí điểm ủy nhiệm thu  
thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp  
thuế theo phương pháp khoán

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện: EaH'leo, Ea Kar;
- UBND thị xã Buôn Hồ;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2015-2016; Nghị quyết số 36<sup>a</sup>/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020. Song song với việc triển khai thực hiện khai, nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp, từ năm 2016, Bộ Tài chính thí điểm triển khai việc khai, nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh. Một trong những nội dung đó là thí điểm thực hiện ủy nhiệm cho các tổ chức thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

Theo quy định đối với cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) nộp thuế theo phương pháp khoán thì phải tự nộp tiền thuế vào cơ quan Kho bạc Nhà nước hoặc chuyên khoản qua ngân hàng để nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, còn có một số bất cập, cụ thể: việc nộp thuế tập trung vào một số ngày cao điểm gây quá tải tại các điểm thu thuế, hộ kinh doanh phải tạm nghỉ kinh doanh để đi nộp thuế, có trường hợp nhờ cán bộ thuế nộp thuế hoặc cán bộ thuế thu thuế trực tiếp bằng biên lai đã tạo nên sự thiếu sự minh bạch trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, là nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro, tiêu cực đối với cán bộ thuế.

Theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 92/2015/BTC-TT ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, tại các địa bàn cá nhân chưa thực hiện nộp thuế qua phương thức điện tử, cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm cho các tổ chức thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Việc ủy nhiệm thu thuế phải được thực hiện thông qua hợp đồng giữa Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế với Tổ chức được ủy nhiệm thu. Tổ chức được ủy nhiệm thu là các đơn vị như: các doanh nghiệp có hệ thống mạng lưới rộng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố hoặc trên cả nước, có cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ nộp thuế

tốt cho người nộp thuế và kết nối trao đổi thông tin với cơ quan thuế nhanh, kịp thời, bằng phương thức điện tử, đáp ứng điều kiện thuận lợi cho cá nhân nộp thuế vào ngân sách nhà nước, thông qua đó tiết kiệm chi phí của người nộp thuế, chi phí của cơ quan thuế và chi phí chung của toàn xã hội.

Để triển khai thực hiện nội dung trên, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục thuế tỉnh Đắk Lắk là một trong số 11 tỉnh tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Việc ủy nhiệm thu thuế nhằm đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế (đa dạng hóa hình thức nộp thuế, giảm thời gian nộp thuế), phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân (hình thức kinh doanh đa dạng, thời gian kinh doanh khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa điểm kinh doanh dễ thay đổi...); hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước. Cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn của cán bộ thuế.

Để việc triển khai thí điểm ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại các huyện: EaH'leo, Ea Kar và thị xã Buôn Hồ đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân các huyện: Ea Kar, Ea H'leo và UBND thị xã Buôn Hồ phối hợp với Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các huyện: Ea Kar, Ea H'leo và thị xã Buôn Hồ tập trung chỉ đạo Cơ quan Thuế, các cơ quan có liên quan trên địa bàn, phối hợp với đơn vị nhận ủy nhiệm thu tổ chức thực hiện việc cơ quan thuế thí điểm ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế đảm bảo không gây xáo trộn việc kinh doanh và việc nộp thuế của hộ kinh doanh, kết hợp giữa nhiệm vụ thu và chi ngân sách trên địa bàn.

2. Giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với đơn vị ủy nhiệm thu và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng Đề án triển khai thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Chi cục Thuế triển khai thí điểm, đảm bảo áp dụng các phương thức điện tử tại các khâu truyền dữ liệu, đối soát dữ liệu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước...; chứng từ thu thuế do đơn vị nhận ủy nhiệm thu phát hành và được quản lý và sử dụng theo quy định như đối với hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn thông thường; không để phát sinh nợ thuế; đơn vị nhận ủy nhiệm thu bị xử lý vi phạm về thuế theo quy định hiện hành nếu chậm nộp thuế từ ủy nhiệm thu vào ngân sách nhà nước hoặc bị xử phạt theo hợp đồng ủy nhiệm thu nếu có tỷ lệ nợ thuế trên 5%; thực hiện đôn đốc và thu nợ thuế, phối hợp với cơ quan thuế cưỡng chế thuế (nếu có); cấp mã số thuế khác cho đơn vị nhận ủy nhiệm thu để thực hiện nộp thuế thay cho hộ kinh doanh vào ngân sách nhà nước, tách riêng khỏi nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị nhận ủy nhiệm thu. Kinh phí ủy nhiệm thu thuế trong thời gian thí điểm từ nguồn kinh phí của Tổng cục thuế; chậm nhất là ngày thứ 10 tháng thứ 2 của quý sau quý phát sinh việc ủy

nhiệm thu thuế, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) về kết quả triển khai và các vướng mắc phát sinh (nếu có).

3. Giao Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh:

- Chỉ đạo, giám sát Đài Phát thanh và Truyền hình, cơ quan báo chí tỉnh; Đài truyền thanh và truyền hình các huyện: Ea Kar, Ea H'leo và thành phố Buôn Ma Thuột, phối hợp với Cục Thuế; Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thí điểm để xây dựng chuyên mục, chuyên đề tập trung tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và nội dung triển khai việc cơ quan thuế ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế như: các hình thức nộp thuế, các dịch vụ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh nộp thuế, các lợi ích mang lại cho hộ kinh doanh, địa chỉ nhận thông tin phản hồi từ hộ kinh doanh và người dân trong quá trình thực hiện.

- Giám sát nội dung tuyên truyền của đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế.

4. Giao cơ quan Kho bạc Nhà nước phối hợp với cơ quan Thuế và đơn vị nhận ủy nhiệm thu tổ chức thực hiện hạch toán số thu thuế của hộ kinh doanh phù hợp với việc nộp thuế thông qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu, hỗ trợ đối soát (nếu cần) trong quá trình thực hiện.

5. Đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh có các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế thực hiện các dịch vụ nộp thuế qua ngân hàng đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

6. Yêu cầu đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế thực hiện việc ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh như một nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp trên địa bàn.

Để việc triển khai thành công thí điểm ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện: Ea Kar, Ea H'leo, UBND thị xã Buôn Hồ và các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc; định kỳ hàng tháng, quý báo cáo kết quả việc triển khai về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (đề t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT (TVT- 21b).



**CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Nghị**